

Số: 13/BC- UBND

Vĩnh Hoà, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

Trong năm qua việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã phát triển khá. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, kinh tế nông thôn đang có những chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến cuối năm 2023 Thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/người/ năm. Sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, đào tạo ngày càng được quan tâm, xã giữ vững phổ cập THCS đúng độ tuổi; học sinh tốt nghiệp THCS được học tiếp THPT đạt 98%; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, đơn vị văn hóa được triển khai tích cực; 97% gia đình đạt GDVH. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,2%. Lao động và giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83,65%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,46%, 100% thôn được tập kết rác đúng theo quy định và có dịch vụ thu gom rác thải. Hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. An ninh trật tự và an toàn xã hội được giữ vững, cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao:

Tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Hoà ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường. Đặc biệt, Nhân dân trong xã đồng thuận cao với các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của xã. Tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được quan tâm chỉ đạo; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được tích cực triển khai. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của xã. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn như: Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, các loại dịch bệnh ở người và trên đàn gia súc, gia cầm vẫn còn xảy ra, giá cả các mặt hàng thiết yếu biến động mạnh làm tác động không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Trước tình hình đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân xã Vĩnh Hòa đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực đưa sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội có bước chuyển biến tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao. Bộ mặt xã Vĩnh Hòa đến nay đã thực sự khởi sắc.

1.1 Về kinh tế:

Tiếp tục thực hiện các mô hình sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm, xác định được bộ giống lúa chủ lực, ngắn ngày, có năng suất, chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu để đưa vào sản xuất diện rộng, gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích, nâng cao tỷ lệ sử dụng giống chất lượng cao. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, xây dựng vùng sản xuất tập trung để tạo điều kiện cho việc sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng ngành nghề công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ.

Trên địa bàn xã có 05 trang trại chăn nuôi gà, 01 trang trại chăn nuôi vịt, 01 trang trại chăn nuôi lợn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào chăn nuôi như chọn giống, sử dụng thức ăn, phối trộn thức ăn tự động, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ môi trường chăn nuôi ..., tạo sản phẩm an toàn phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu, liên kết để giải quyết đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi. Có 01 HTX Nông Sản Xanh nuôi ong lấy mật tổng đàn Ong hiện có: 500 đàn, thu 2.500 lít trong năm. Đã hoàn thành các thủ tục để chứng nhận sản phẩm Mật Ong nguyên chất Rú Lịnh đạt tiêu chuẩn Vietgap về chăn nuôi. Đã được công nhận là sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Thu chi ngân sách đảm bảo theo đúng kế hoạch và dự toán đề ra. Thực hiện quản lý thu chi tài chính rõ ràng, đúng luật, đảm bảo cho các hoạt động của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm và cuối năm đầy đủ.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, không để tình trạng tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn. Xây dựng quy hoạch hệ thống thu gom rác thải tại 4/4 thôn trên địa bàn và hệ thống thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, 100% hộ dân cư chấp hành nghiêm chỉnh việc thu gom rác thải sinh hoạt để đúng nơi quy định.

Việc xây dựng NTM và NTM nâng cao đã được BCĐ, BQL tiếp tục chỉ đạo, duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được, đã xây dựng được các công trình như 8 phòng học mầm non, công trình nước tập trung, bê tông hóa GTNT và các công trình khác với tổng số vốn đầu tư 42.730.640.000 đồng, trong đó nguồn lực từ ngân sách trung ương 874.950.000 đồng, ngân sách địa phương

19.380.420.000 đồng, vốn huy động từ người dân và cộng đồng 3.350.220.000, vốn tín dụng 20.000.000.000đ.

Tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định của UBND huyện Vĩnh Linh công nhận thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đối với thôn Linh Đơn, Đơn Duệ. Phát động phong trào “ Vĩnh Hòa chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Đã chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể, CBCCC xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 như sửa sang, xây dựng nhà cửa, tường rào, vệ sinh đường làng ngõ xóm, cắt tỉa hàng rào, cây xanh, cải tạo vườn tạp, nạo vét cống rãnh thoát nước, xây dựng đường giao thông, đào đắp tu sửa kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình ... với hơn 5.000 ngày công tham gia.

1.2. Về Văn hóa- xã hội

Các hoạt động về văn hóa - Văn nghệ - Thể dục thể thao hoạt động ngày càng sôi nổi với quy mô lớn và đi vào chiều sâu, tạo không khí thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân nhất là trong dịp Mừng Đảng Mừng xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đến nay 100% các thôn và các đơn vị trường học đều được công nhận làng văn hoá, đơn vị văn hóa. 4/4 thôn đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự”.

Bám sát Nghị quyết các cấp về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, UBND xã, Hội đồng giáo dục xã đã làm tốt vai trò nhiệm vụ của mình về chỉ đạo, điều hành đưa nền giáo dục của xã nhà có những bước tiến mới, gặt hái được nhiều thành tích trong năm học. Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là công tác khuyến học ở các dòng họ.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục triển khai và quản lý tốt các chương trình y tế quốc gia trên địa bàn. Chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo Quyết định 1300 của Bộ Y tế. Làm tốt công tác tuyên truyền về dân số kế hoạch hóa gia đình.

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, tập trung giải quyết tốt về nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng...Đảm bảo thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm y tế toàn. Thực hiện tốt việc chăm lo đối với gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ. Đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”. Thực hiện các giải pháp, chính sách tạo việc làm mới tại chỗ, xuất khẩu lao động và lao động đi làm việc ngoại tỉnh.

1.3. Quốc phòng an ninh

Tăng cường công tác Quốc phòng - An ninh, giữ vững ổn định chính trị và Trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc các quy định về trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dân quân tự vệ, tuyển quân, thực hiện các chế độ chính sách đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ và chính sách hậu phương quân đội.

Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Phát động phong trào thi đua mở các đợt cao điểm, ra quân trấn áp tội phạm. Quản lý chặt chẽ người bị kết án treo... Làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên. Đấu tranh có hiệu quả về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Hàng năm thực hiện tốt công tác tuyên quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu huyện giao, đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng.

1.4. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư

Chính quyền quản lý điều hành công việc theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng- an ninh.

Chăm lo xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Kết quả đánh giá chất lượng chính quyền cơ sở Vĩnh Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và thực hiện Đề án 06; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ TTHC khi tiếp nhận và tỷ lệ số hóa đạt kết quả cao. Hoàn thành các nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ để xây dựng chính quyền điện tử và Chính phủ số. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng việc thực hiện công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Làm tốt công tác tiếp dân định kỳ, thường xuyên và giải quyết đơn thư, vụ việc trên địa bàn không để tồn đọng, kéo dài, chú trọng đến chất lượng các cuộc hòa giải ở cơ sở.

2. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước

Tiếp tục triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

3. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể

3.1. Công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ thường xuyên coi trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ và nhân dân. Bám sát Nghị quyết và chỉ thị của Đảng các cấp, tập trung triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, quy định và hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ xã Vĩnh Hòa luôn quan tâm và chú trọng xây dựng Đảng bộ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các Chi bộ Đảng, củng cố niềm tin vững chắc trong quần chúng nhân dân.

Bám sát định hướng của Ban tuyên giáo Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã làm tốt công tác hướng dẫn, định hướng cho các chi bộ, đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Trong năm không có Chi bộ yếu kém, có 8/8 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

2.3. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể

Tích cực đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác do các tổ chức thành viên phát động góp phần quan trọng đưa xã nhà hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Trong năm đã tổ chức các đợt chỉnh trang nông thôn mới huy động được 1800 ngày công. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị tập trung phát triển KT- XH của địa phương. Làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Hội nông dân Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Chỉ đạo HTX Nông sản xanh đăng ký OCOP 1 sản phẩm Mật ong đạt tiêu chuẩn 3 sao, hướng dẫn nông dân nuôi ong theo hướng an toàn thực phẩm, sản xuất cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ; Hội phụ nữ phát động hội viên chỉnh trang NTM với hơn 6000 ngày công, ra quân vệ sinh đồng ruộng trên 10 khối rác thải; xây dựng mô hình ngôi nhà xanh “ thu gom ve chai, rác thải nhựa tái chế” thu được trên 12 triệu đồng; xây dựng 01 mô hình Tái chế phân hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp tái chế có 160 hộ gia đình tham gia, kinh phí hỗ trợ trên 100 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng 108 suất quà cho hội viên khó khăn, đỡ đầu 07 trẻ mồ côi; Hội CCB vận động hội viên đóng góp xây dựng công trình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh, ra mắt CLB “ CCB làm kinh tế” với 36 hội viên. Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão và các hoạt động XD MTM; Đoàn thanh niên tuyên truyền cán bộ, đoàn viên học tập, quán triệt các NQ của Đảng, Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền kỷ

niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN, 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mừng Xuân Quý Mão như: vệ sinh, viếng Nghĩa trang liệt sĩ xã, vệ sinh đoạn đường tự quản, tổ chức giải bóng đá nam 7 người. Phát động trồng cây xanh “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”. Các đoàn thể được cấp huyện công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

II. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

Trong năm 2023, UBND xã đã khen thưởng cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tốt và 18 gia đình văn hóa tiêu biểu ba năm liên tục (2021-2023), xét đề nghị UBND huyện khen thưởng cho 7 tập thể, 7 cá nhân và 2 chiến sỹ thi đua cơ sở. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Hòa. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể trong xã còn được các cấp khen thưởng với nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động phong trào và công tác hội.

Nhìn chung, công tác Thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của xã năm 2023 có nhiều tiến bộ rõ rệt. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện các ban ngành, đoàn thể đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm; Phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động lớn. Nội dung thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, kết hợp tốt thực hiện nhiệm vụ của ngành và địa phương, giữa đoàn thể và các cấp, các ngành trong xã. Đặc biệt là đổi mới thi đua theo hướng thực chất và hiệu quả, xây dựng và thực hiện các tiêu chí chấm điểm trên các lĩnh vực như cải cách hành chính, phân loại chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước đã có tác động tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội xã nhà phát triển toàn diện.

III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 còn tồn tại một số hạn chế sau:

Phong trào thi đua vẫn chưa đều, có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, hiệu quả, tác dụng của phong trào còn thấp. Công tác chỉ đạo chưa thường xuyên liên tục, thiếu đồng bộ.

2. Nguyên nhân:

Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng của xã chưa được đầy đủ, sâu sát. Việc phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được thường xuyên liên tục.

3. Bài học kinh nghiệm

Các tổ chức từ cấp uỷ Đảng đến chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phải thực sự coi công tác thi đua, khen thưởng là một nhiệm vụ thường xuyên và là động lực để hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải có mục tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có sự đồng thuận cao của cán bộ và Nhân dân.

Thực hiện đúng các quy định cũng như đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, làm cho mỗi tập thể, mỗi cá nhân được khen thưởng thấy được thành tích của mình là chính đáng và tấm gương để mọi người học tập, noi theo, từ đó nhân rộng và phát triển phong trào.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2025), kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức như các loại dịch bệnh còn nguy cơ tiếp diễn; chi phí sản xuất kinh doanh có xu hướng tăng; tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường... Để công tác TĐKT năm 2024 thực sự là động lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tổ chức phát động và triển khai kịp thời các phong trào thi đua toàn diện trên tất cả các lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường...

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, QP- AN

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp có giá trị cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện lợi thế của địa phương gắn với việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

- Sử dụng hết diện tích đất trồng lúa theo kế hoạch để vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân.

- Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa TĐTT, không ngừng nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào, đề án về giáo dục do các cấp triển khai. Duy trì tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục bậc Tiểu học, THCS. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân, quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác DS-KHHGD, nâng cao chất lượng dân số. Tạo điều kiện để người lao động đến tuổi lao động có việc làm, có thu nhập. Đảm bảo an sinh xã hội nhất là đối với đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội, người được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước, quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, duy trì các tiêu chí xã phù hợp với trẻ em.

- Tập trung các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn. Lập thành tích cao nhất mừng các ngày lễ trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2024.

- Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và thực hiện Đề án 06; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ TTHC khi tiếp nhận và tỷ lệ số hóa đạt kết quả cao. Hoàn thành 100% các nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ để xây dựng Chính quyền điện tử và Chính phủ số. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng việc thực hiện công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Giữ vững QP-AN, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng nhận nhiệm vụ của lực lượng dân quân khi có lệnh của cấp trên; phối hợp chặt chẽ giữa CA, QS với các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN và công tác hậu phương quân đội. Làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; giao đủ chỉ tiêu công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đúng luật; quản lý công dân trong độ tuổi 17 và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân. Làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng dân quân, lực lượng DBĐV.

- Tiếp tục phát động, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, phát hiện kịp thời các âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự năm 2024.

2. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước

Tham gia tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, làm tốt các công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Không có cán bộ Đảng viên vi phạm kỷ luật.

3. Công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chính quyền đạt xuất sắc; Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cán bộ, công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”, tập thể hoàn thành vượt mức kế hoạch, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của UBND, giám sát của HĐND xã. Làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát toàn diện trên

các lĩnh vực KT-XH, công tác tiếp công dân, xử lý dứt điểm các vụ việc không để tồn đọng kéo dài. Coi trọng công tác giáo dục pháp luật, thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.

4. Công tác Thi đua khen thưởng

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, xây dựng nội dung thi đua, làm tốt công tác phát động thi đua; ký kết giao ước thi đua, đẩy mạnh tổng kết phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, thực hiện tốt quy trình, thủ tục thi đua khen thưởng, động viên kịp thời, chính xác.

II. NHỮNG NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước cho cán bộ và nhân dân, gắn công tác thi đua với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

2. Đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xã xây dựng chương trình, kế hoạch năm và quy chế công tác thi đua, khen thưởng làm cơ sở cho quá trình tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức phát động các phong trào thi đua cụ thể, sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, hướng vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. Tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu của Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã đề ra.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu về tình hình tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước xã Vĩnh Hòa năm 2023, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu công tác TĐKT năm 2024. UBND xã Vĩnh Hòa kêu gọi các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị trực trên địa bàn xã cùng nhau đoàn kết, thực hiện tốt lời kêu gọi của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp xứng đáng với truyền thống Vĩnh Hòa anh hùng./.

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐKT huyện;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Hội đồng TĐKT xã;
- Trưởng thôn;
- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH

Lê Phước Phong

